

Khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu ủa tới cũng là lúc thời tiết se se lạnh vào những ngày cuối thu. Cái se lạnh nhắc nhở ta sát lại gần nhau hơn, khiến những cái siết tay hay những cái ôm trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Theo thường lệ những ngày này, đi dạo trên những con đường tấp nập chúng ta bắt gặp những con người miệt mài chăm chuốt cho những bó hoa tươi thắm, đang được cắm, tĩa một cách tỉ mỉ như những món quà ý nghĩa chuẩn bị để gửi tới những những nữ chủ nhân, gửi đến một nửa của thế giới, như để tri ân cho những gì mà họ đóng góp cho cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng năm nay ngày 20/10 đến với chúng ta trong bối cảnh đất nước đang gồng mình chống dịch các em học sinh đang phải dừng đến trường, mọi hoạt động chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến thì cách thức mà chúng ta kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng đổi khác nhằm thích ứng với tình hình mới.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã nói “*Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ*”.

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo tồn, trau dồi, kế thừa và phát triển đất nước. Những sự đóng góp không tên và thầm lặng ấy đã đúc kết nên những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam: anh hùng, đảm đang, yêu nước, nhân ái, thủy chung, nghĩa tình, giàu đức hy sinh...

Ở bất cứ thời nào cũng vậy, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng “ ANH HÙNG – BẤT KHUẤT – TRUNG HẬU – ĐẢM ĐANG”. Dù là cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Họ là những chiến sĩ kiên cường chống giặc ngoại xâm, là những người lao động cần cù, thông minh, nhẫn nại đầy sáng tạo; là người phát huy các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc; họ gìn giữ giống nòi, sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Lịch sử Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ mãi khắc ghi sự hi sinh của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là Bà Trưng Trắc , Trưng Nhị với lời thề

*Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này*

là nữ tướng Bùi Thị Xuân với oai danh và tiết tháo được người đời khen ngợi, là Chị Út Tịch “*còn cái lai quần cũng đánh*”, là chị Võ Thị Sáu hiên ngang trên pháp trường khi mới mười tám đôi mươi. Chúng ta làm sao có thể quên những nữ dân quân du kích anh dũng, những nữ thanh niên xung phong mở đường kiên cường. Từng tùm gạo, từng viên đạn được mang vào chiến trường đều mang đậm ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng của bao người phụ nữ. Họ chiến đấu anh dũng nhưng vẫn chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương, họ là chiến sĩ, là bác sĩ, y tá ... hay chỉ là một cô giao liên thắm lặng giữa bom đạn hiểm nguy. Và biết bao con người đã hi sinh vì đồng bào Tổ quốc....

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, phụ nữ Việt Nam không chỉ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất mà họ còn là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Họ thắm lặng, dung dị, mộc mạc thay chồng, thay cha sản xuất ra lúa gạo, quân tư trang cung cấp cho chiến trường. Họ sẵn sàng cống hiến cho đất nước những người con, người chồng vô cùng yêu quý. Những người phụ nữ mòn mỏi chờ đợi người thân trong chiến tranh, để rồi họ cũng không còn đủ nước mắt khi những người thương yêu của họ không bao giờ trở về. Có thể nói, những người mẹ, người bà, người chị của chúng ta đều là những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “*Nam nữ bình quyền*”. Như vậy, Đảng ta đã sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, từ đó, Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính vì vậy, vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “*Ngày phụ nữ Việt Nam*”.

Phải nói, đây là ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Trong thời đại ngày nay, Đất nước hội nhập và phát triển, thời đại của khoa học công nghệ 4.0, công cuộc xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa – Phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để khẳng định mình. Với truyền

thống đó, phụ nữ Việt Nam “*giỏi việc nước, đảm việc nhà*” tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực như tham gia quản lý nhà nước; tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân... Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Có thể nói, vai trò của phụ nữ Việt Nam được thể hiện ngày càng sâu sắc và có những đóng góp quan trọng trong thành tựu của cách mạng Việt Nam....

Phụ nữ hiện đại không chỉ là người nội trợ trong gia đình mà họ còn là người lao động kiếm tiền, là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Phụ nữ tham gia vào nền kinh tế thị trường và khiến nam giới phải chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình, giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho phụ nữ, tạo cho họ nhiều thời gian nhàn rỗi hơn để tham gia vào các hoạt động khác. Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ nữ chiếm 27,3% và được liên hiệp quốc đánh giá: "Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới". Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95% và tiến sĩ 25,96%.

Với 51/87 cán bộ nhân viên nhà trường là nữ giới, chiếm 58,6 % tổng số lao động, trong đó có một phó hiệu trưởng là nữ, 7 nữ cán bộ có trình độ thạc sĩ, 2 nữ là người dân tộc thiểu số, trong những năm qua, chị em phụ nữ trường Nguyễn Bình Khiêm đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của nhà trường, giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng của nữ cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc, nhiều chị em đã đạt danh hiệu: "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Hơn lúc nào hết, các chị em vẫn luôn sẵn sàng vượt khó, chăm lo xây dựng nhà trường, tham gia tích cực mọi phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", cần mẫn, chịu khó đầu tư nghiên cứu soạn giảng, giúp đỡ học sinh vượt qua những khó khăn để có thể tiếp tục đến trường, đến lớp. Sự bền bỉ dẻo dai hết lòng vì gia đình, vì xã hội của chị em, cùng với những đóng góp lớn lao của chị em cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và hoạt động của đơn vị nói riêng - Các đồng chí mãi luôn là những đóa hoa tươi thắm, tỏa ngát hương thơm, tô thắm cuộc sống mang lại hạnh phúc thanh bình cho mọi người. Các chị em trong nhà trường vẫn sẽ tiếp tục tự tin, vượt lên chính mình, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi

đua mà ngành giáo dục phát động để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới.

Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm có khoảng hơn 700 em học sinh nữ, các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, các em đã góp một phần không nhỏ để tạo nên sự thành công của ngôi trường này. Các em luôn cố gắng học tập, vươn lên để đạt thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là con ngoan trò giỏi để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô

Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận tình yêu thương vô bờ bến đó là tình mẹ. Người mà đã dành cả cuộc đời hy sinh cho con, luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh từ khi con cất tiếng khóc chào đời tới khi con khôn lớn và trưởng thành, mẹ luôn là người động viên, chia sẻ, dõi theo từng bước con đi, ẩn sâu trong đôi mắt mẹ, con hiểu rằng bao tình thương yêu, sự tin tưởng mẹ đều dành tất cả cho con. Ngày 20/10 là ngày của những người mẹ, người mà chúng ta luôn muốn tìm về khi cuộc sống còn muôn vàn những niềm vui và nỗi buồn cần chia sẻ. chúc những người phụ nữ của chúng ta luôn hạnh phúc và mãi mãi được yêu thương





